



กรมป่าไม้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักงาน ป.ป.ท.**

ชื่อโครงการ พัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ ๑,๐๑๔,๕๗๐๐ (หนึ่งพันสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ล้านบาท

ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้กรอกข้อมูล ๑.นายพฤกษ์ โสโน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๐๘๙๒๐๒๕๑๘๖

๒.นายธีรยุทธ สมตน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โทร. ๐๘๑๘๓๑๕๕๔

๓.นางนันทนา บุญยานันต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

โทร. ๐๒-๕๖๑๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๕๕

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดำเนินโครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การดำเนินโครงการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)	โครงการที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน หรือปัญหาระดับพื้นที่
๒	การผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร เอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.๒๕๖๒	การอนุมัติจ่ายกล้าไม้เกินอำนาจการจ่ายกล้าไม้ของหัวหน้าหน่วยงาน เพาะชำกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อหาประโยชน์ให้ตนเอง ทำให้แจกจ่ายกล้าไม้ได้อย่างไม่ทั่วถึง
๓	การจ้างเหมาบริการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	การดำเนินการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. โดยวิธีจ้างเหมาบริการ กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ทำข้อตกลงการจ้างเหมาบริการกับบุคคลภายนอก วิธีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ อาจทำข้อตกลงร่วมกันกับผู้ได้รับการจ้าง ว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการปฏิบัติงานสำรวจฯ เอง และแบ่งปันผลประโยชน์ ตามอัตราที่ได้ตกลงกันไว้
๔	ชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชน	ชุมชนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติในแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน โดยขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ดำเนินการ

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	โครงการที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน หรือปัญหา ระดับพื้นที่		✓ (ปานกลาง)		
๒	การอนุมัติจ่ายกล้าไม้เกินอำนาจการจ่ายกล้าไม้ ของหัวหน้าหน่วยงาน เพาะชำกล้าไม้ ตามระเบียบ กรมป่าไม้วาดด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อหาประโยชน์ให้ตนเอง ทำให้แจกจ่าย กล้าไม้ได้อย่างไม่ทั่วถึง			✓	
๓	การดำเนินการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหา ของ คทช. โดยวิธีจ้างเหมาบริการ กำหนดให้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ทำข้อตกลง การจ้างเหมาบริการกับบุคคลภายนอก วิธี ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ อาจทำข้อตกลงร่วมกันกับผู้ได้รับการจ้าง ว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการปฏิบัติงานสำรวจฯ เองและแบ่งปันผลประโยชน์ ตามอัตราที่ได้ ตกลงกันไว้		✓ (ปานกลาง)		
๔	ชุมชนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกิจกรรมที่ ได้รับอนุมัติในแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน โดยขอ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ดำเนินการ		✓ (ปานกลาง)		

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	โครงการที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชนหรือปัญหาระดับพื้นที่		๑			๓		๓
๒	การอนุมัติจ่ายกล้าไม้เกินอำนาจการจ่ายกล้าไม้ของหัวหน้าหน่วยงาน เพาะชำกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อหาประโยชน์ให้ตนเอง ทำให้แจกจ่ายกล้าไม้ได้อย่างไม่ทั่วถึง			๓			๓	๙
๓	การดำเนินการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. โดยวิธีจ้างเหมาบริการ กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทำข้อตกลงการจ้างเหมาบริการกับบุคคลภายนอกวิธีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ อาจทำข้อตกลงร่วมกับผู้ได้รับการจ้าง ว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการปฏิบัติงานสำรวจฯ เอง และแบ่งปันผลประโยชน์ ตามอัตราที่ได้ตกลงกันได้			๒			๒	๔
๔	ชุมชนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติในแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน โดยขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ดำเนินการ			๑			๑	๑

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	โครงการที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน หรือปัญหาระดับพื้นที่	✓		
๒	การอนุมัติจ่ายกล้าไม้เกินอำนาจการจ่ายกล้าไม้ของหัวหน้าหน่วยงาน เพาะชำกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อหาประโยชน์ให้ตนเอง ทำให้แจกจ่ายกล้าไม้ได้อย่างไม่ทั่วถึง	✓		
๓	การดำเนินการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. โดยวิธีจ้างเหมาบริการ กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ทำข้อตกลงการจ้างเหมาบริการกับบุคคลภายนอก วิธีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ อาจทำข้อตกลงร่วมกันกับผู้ได้รับการจ้าง ว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการปฏิบัติงานสำรวจฯ เอง และแบ่งปันผลประโยชน์ ตามอัตราที่ได้ตกลงกันไว้	✓		
๔	ชุมชนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติในแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน โดยขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ดำเนินการ	✓		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงในการแจกจ่ายกล้าไม้

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การอนุมัติจ่ายกล้าไม้เกินอำนาจการจ่ายกล้าไม้ของหัวหน้าหน่วยงาน เพาะชำกล้าไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้วาด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อหาประโยชน์ให้ตนเอง ทำให้แจกจ่ายกล้าไม้ได้อย่างไม่ทั่วถึง	<p>๑. แจ่งเวียนระเบียบกรมป่าไม้วาด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ทราบ และกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับกล้าไม้ทราบเกี่ยวกับระเบียบกรมป่าไม้วาด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขั้นตอนการขอรับกล้าไม้ ทั้งภายในหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์</p> <p>๓. กรมป่าไม้ มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส โดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้</p> <p>๑) ไปรษณีย์</p> <p>- ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐</p> <p>๒) โทรศัพท์</p> <p>- สายด่วนกรมป่าไม้ โทร ๑๓๑๐ กิต ๓</p> <p>- ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ โทร. ๐๒ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๕๗ โทรสาร ๐๒ ๕๗๙ ๒๘๘๔</p> <p>๓) เว็บไซต์กรมป่าไม้ ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามลิงค์ http://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/app/firm_epet_pettion.php</p>



สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ได้ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๙๑๔
ที่ พส.๑๖๐๐.๗/ว ๙๙๙๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการแจกจ่ายกล้าไม้

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๑๘๐๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการแจกจ่ายกล้าไม้ มาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ขอให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ทราบ ภายในกำหนดเวลาโดยเคร่งครัด ต่อไป

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้



สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๑๘๐๓/๒๕๖๓

<https://qr.go.page.link/yH6VL>

สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๑ ๔๐ ๗๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการแจกจ่ายกล้าไม้

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการแจกจ่ายกล้าไม้ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จึงให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ ดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการแจกจ่ายกล้าไม้ ดังนี้

๑. การตรวจสอบการขอรับกล้าไม้ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการ แก่ผู้ขอรับกล้าไม้ทราบให้ชัดเจน

๒. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่การแจกจ่ายกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้ขอรับกล้าไม้ทราบ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส

๓. ให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการ ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และ แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หากได้รับการแจ้งเบาะแสดังกล่าวให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ รายงาน ข้อมูลการรับแจ้งเบาะแสให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เบาะแส

๔. ให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้รายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มมาตรการดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าทราบ ทุกสิ้นไตรมาส

๕. ให้ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า รวบรวมรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าวของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นไตรมาสโดยให้เริ่มตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๖. ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานประสานติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ภายใน ๑๕ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

(นางสุทนต์ฐา เสมาทอง)
นิติกรปฏิบัติการ

(ลงนาม) อรรถพล เจริญชันษา
(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้